

**BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TỔNG HỘI XDVN
TỪ SAU ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (5/10/2012) TỚI NAY
(tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ II, khóa VII)**

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2013

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ SAU ĐẠI HỘI VII

1, Công tác tổ chức

Thường trực Đoàn Chủ tịch đã hoàn chỉnh các tài liệu, nghị quyết của Đại hội lần thứ VII của Tổng Hội XDVN chuyển đến các uỷ viên BCH và các Hội thành viên trực thuộc Tổng Hội. Tổng Hội đã gửi công văn báo cáo kết quả đại hội VII tới Bộ Nội vụ. Văn phòng Tổng Hội đã tổng kết các công việc liên quan đến đại hội, như kinh phí, thư cảm ơn, dự thảo các báo cáo,... Trong thời gian qua, Tổng Hội đã cung cấp *Thông tin xây dựng kỷ yếu kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam* cho Liên hiệp Hội Việt Nam. Hoàn chỉnh và gửi *Báo cáo hoạt động năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013* của Tổng Hội XDVN, *Báo cáo công tác kiểm tra năm 2012* cho Bộ Nội vụ và Liên hiệp Hội Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng Hội đã tham dự các cuộc họp BCH, các cuộc họp tổng kết năm của một số Hội chuyên ngành, tổ chức KHCCN và Hội Xây dựng tỉnh thành phố, như Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam, Hội VLXD Việt Nam, Hội KHCCN Hàng không Việt Nam, Hội Đập lớn và PT tài nguyên nước Việt Nam, Viện NC Đô thị và Phát triển hạ tầng, Hội Xây dựng Nam Định, Bắc Giang, Hà Nội,...; Xem xét kết nạp 2 đơn vị làm hội viên tập thể. Lãnh đạo Tổng Hội đã tham dự và chỉ đạo các cuộc họp của các Ban chuyên môn của Tổng Hội nhằm ổn định tổ chức sau Đại hội và dự kiến các thành viên của Ban. Tham dự họp và chỉ đạo công tác đối với các Giám đốc tổ chức KHCCN trực thuộc Tổng Hội, nhằm tháo gỡ khó khăn để phát triển.

Lãnh đạo Tổng Hội luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong nhiều công việc. Lãnh đạo Tổng Hội đã làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng để cùng phối hợp tổ chức hội thảo "*Lập và quy hoạch xây dựng nông thôn mới*" tổ chức tại Hải Dương; Tham dự buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Xây dựng với đại diện các Hội, Hiệp Hội nghề nghiệp về *Nâng cao vai trò và sự tham gia của các Hội đối với công tác quản lý nhà nước và sự phát triển của ngành Xây dựng* (11/1/2013). Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Hội đã có phát biểu ý kiến được Bộ Xây dựng đánh giá cao về những kiến nghị liên quan đến quản lý hoạt động xây dựng và thị trường bất động sản.

Lãnh đạo Tổng Hội đã tham dự và đề xuất ý kiến công tác trù bị về việc trù bị thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế xây dựng và đô thị, thành lập Hội Công trình ngầm Việt Nam, Viện Đào tạo,... trong chương trình phát triển các tổ chức của Tổng Hội trong năm 2013. Đã nghiên cứu thay đổi lãnh đạo Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng và một số phụ trách các Ban chuyên môn của Tổng Hội.

Trong thời gian vừa qua, nhiều Hội chuyên ngành và Hội Xây dựng tỉnh thành phố đã tổ chức Đại hội, họp BCH, như Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội VLXD Việt Nam, Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam, Hội Xây dựng Bắc Giang, Hội Xây dựng Nam Định, Hội Xây dựng Hà Nội,... Đầu 1/2013, Hội Xây dựng Ninh Thuận tổ chức đại hội nhiệm kỳ II.

2. Công tác khen thưởng

Trong năm qua, Tổng Hội XĐVN đã làm tốt công tác khen thưởng, nhất là dịp kỷ niệm 30 ngày thành lập Tổng Hội XĐVN và Đại hội lần thứ VII của Tổng Hội XĐVN. Nhân dịp này lãnh đạo Tổng Hội đã ký Quyết định Tôn vinh những cán bộ lãnh đạo có công xây dựng Tổng Hội XĐVN và lãnh đạo các Hội thành viên từ ngày đầu thành lập có thời gian công tác từ 25 năm trở lên và tặng Kỷ niệm chương "*Vi sự nghiệp khoa học xây dựng Việt Nam*" cho các cán bộ, hội viên có thành tích công tác Hội. *Quà tặng Tôn vinh và Kỷ niệm chương* đã được trao tặng hoặc chuyển đến tận tay cho các hội viên được tặng thưởng. Thời gian vừa qua, lãnh đạo Tổng Hội đã xem xét khen thưởng một số đơn vị và cá nhân là hội viên của Tổng Hội theo đề nghị của các đơn vị thành viên, như Hội Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,...

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam, Hội VLXD Việt Nam đã được *Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam*.

Năm 2012 là năm Tổng Hội XĐVN là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Giải thưởng Loa Thành đã chủ trì tổ chức tốt Lễ trao *Giải thưởng Loa Thành* lần thứ 24 tại Văn Miếu – Hà Nội (24/11/2012). Hội đồng Giải thưởng đã làm việc kỹ lưỡng để chấm các bài dự thi và chọn ra 4 giải nhất, 16 giải nhì, 21 giải ba và 23 giải khuyến khích của sinh viên ngành kiến trúc – xây dựng năm 2007~2012.

Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Việt Nam, hội viên tập thể của Tổng Hội XĐVN đã được nhận Giải thưởng sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam của Bộ Khoa học, Công nghệ năm 2012.

3. Công tác tư vấn phản biện

Công tác tư vấn phản biện là một công tác mà Tổng Hội và các Hội thành viên luôn coi trọng trong thời gian vừa qua. Nhiều vấn đề xã hội và những vấn đề có liên quan đến xây dựng đã được Tổng Hội và các Hội thành viên quan tâm. Một số công việc điển hình cụ thể trong thời gian qua là:

Lãnh đạo Tổng Hội đã nhiều lần tham dự và đóng góp ý kiến bằng văn bản cho hội nghị triển khai tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho *Dự thảo “Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013)* do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức; Gửi công văn tới các thành viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Hội đóng góp ý kiến, tổ chức tọa đàm trao đổi *Dự thảo Hiến pháp* tại Văn phòng Tổng Hội và tập hợp ý kiến gửi Liên hiệp Hội Việt Nam; Tham dự góp ý kiến *Dự thảo Hiến pháp* do Bộ Xây dựng tổ chức. Những ý kiến góp ý của các thành viên Thường trực Đoàn Chủ tịch đã được chuyển trực tiếp lên Liên hiệp Hội, Bộ Xây dựng.

Chủ tịch Tổng Hội XĐVN đã tham gia đóng góp bằng văn bản tại phiên họp giải trình của Chính phủ tại Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội về đánh giá thực trạng và biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và nhà ở.

Tổng Hội XĐVN được mời dự Hội nghị Ban Chỉ đạo TW về nhà ở và thị trường bất động sản. Tại Hội nghị, Tổng Hội XĐVN đã phát biểu ý kiến kiến nghị liên quan,

được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo TW ghi nhận và đánh giá cao.

Ban Chính sách triển khai “*Đánh giá thực trạng tham nhũng và kết quả công tác phòng chống tham nhũng*” theo yêu cầu của Ban Thanh tra Chính phủ.

Lãnh đạo Tổng Hội đã cử đại diện tham gia các hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo *Luật Thi đua – Khen thưởng; Luật Đô thị* do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức.

Tổng Hội cũng đã tổ chức phổ biến kết quả hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XI cho các cán bộ công tác ở Văn phòng và Chi bộ Văn phòng.

4. Công tác nghiên cứu khoa học và hội thảo

Bước sang năm 2013, Tổng Hội đã gửi công văn tới các Hội thành viên về đăng ký tham gia các hoạt động KHCN; Đăng ký đề tài NCKH năm 2013 và cử đại diện tham gia các hoạt động KHCN nói chung của Tổng Hội.

Tổng Hội đã thành lập Hội đồng Khoa học xem xét và đánh giá đề tài *Di dời nhà* của một hội viên tập thể của Tổng Hội – Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Việt Nam, kết quả đề tài đã được đánh giá xuất sắc và được Giải thưởng sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam năm 2012 của Bộ Khoa học, Công nghệ,

Ban KHCN đang xem xét nghiên cứu *Tờ trình về chương trình nghiên cứu sử dụng tài liệu điều tra địa chất trong hoạch định chính sách phát triển đô thị Việt Nam* để báo cáo Hội đồng Khoa học Tổng Hội.

Tham gia Hội đồng thẩm định đề án công nhận nâng cấp các đô thị của Việt Nam. Tổng Hội đã cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định đề án công nhận thị trấn mở rộng Uyên Hưng và Mỹ Phước (Bình Dương) đạt đô thị loại IV; thẩm định thị xã Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) lên đô thị loại III; thẩm định đề án công nhận thị xã Lai Châu lên đô thị loại III, thị trấn Duyên Hải lên đô thị loại IV, TP. Tuy Hòa lên đô thị loại II; Thẩm định đề án công nhận thị trấn Kiên Lương, Nam Căn là đô thị loại IV, công nhận đô thị loại I cho TP. Vũng Tàu và nhiều đô thị khác. Tổng Hội đã cử đại diện tham gia hội nghị về quy hoạch tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Hội và các Hội thành viên trong 6 tháng qua đã tổ chức nhiều Hội thảo khoa học có sự tham gia của nhiều Hội bạn và đơn vị có liên quan.

Một số Hội thảo điển hình từ sau Đại hội VII (10/2012) của Tổng Hội XĐVN có thể tham khảo ở Phụ lục 1 của báo cáo.

5. Công tác thông tin và đối ngoại

Do những khó khăn về kinh tế, tạp chí *Người Xây dựng* của Tổng Hội đã phải giảm kỳ xuất bản 2 tháng 1 số. các tạp chí của các đơn vị thành viên như tạp chí *Đô thị và Phát triển*, tạp chí *Ánh sáng và cuộc sống*, tạp chí *Vật liệu xây dựng*,... đã có nhiều cố gắng duy trì phát hành ấn phẩm với chất lượng tốt.

Ban Thông tin đã kết hợp phát hành tạp chí *Người Xây dựng* với việc in tài liệu hội thảo “*Quy hoạch xây dựng nông thôn mới*” phục vụ hội thảo thường niên năm 2012 của Tổng Hội XĐVN.

Trang website của Tổng Hội đã đưa nhiều tin tức lên mạng. Trang mạng của Tổng Hội đã có nhiều tiến bộ trong việc cập nhật thông tin để nội dung ngày càng phong phú hơn. Các trang website của các đơn vị thành viên vẫn cập nhật thông tin đều đặn và nhanh chóng, nhất là trang website của Hội Đập lớn và PT nguồn nước Việt Nam

Ban Đối ngoại đã quan hệ thường xuyên với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và một số Hội Xây dựng có liên quan.

Một số Hội thành viên đã làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông qua tổ chức các hội thảo khoa học và tổ chức tham quan học tập, tham dự hội nghị quốc tế và tìm nguồn tài trợ và được tài trợ nhiều hội thảo khoa học có liên quan với nước ngoài, như Hội VLXD Việt Nam, Hội Kế cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, Hội Cơ học đất và Địa lý thuật công trình Việt Nam,....

II. NHIỆM VỤ TỔNG HỘI XDVN TRONG NĂM 2013

1. Công tác tổ chức

- củng cố, xếp sắp lại các Ban chuyên môn (đổi tên, sát nhập, bổ sung, chuyển đổi, chức năng nhiệm vụ,...) để phù hợp với thực tiễn và nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác giúp việc Đoàn Chủ tịch Tổng Hội.

- Tăng cường mối quan hệ với Liên hiệp Hội Việt Nam, với một số Ủy ban của Quốc Hội để phối hợp công tác. Tăng cường phối hợp với các Hội, Hiệp Hội bạn có liên quan đến xây dựng.

- Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với các Viện nghiên cứu, trường đại học.

- Tăng cường mối quan hệ với UBND các tỉnh, thành phố nhằm đẩy mạnh hoạt động của các Hội Xây dựng tỉnh thành phố. với Tổng Hội XDVN và với các Hội chuyên ngành.

- Phát triển các Hội chuyên ngành mới, các Chi Hội ngành nghề mới. Phối hợp và hướng dẫn các thủ tục thành lập Hội cho các Sở Xây dựng của các tỉnh chưa có Hội Xây dựng, kiến nghị với UBND tỉnh để phát triển các Hội Xây dựng mới.

- Triển khai hội nghị hàng năm với các hội chuyên ngành và các Hội Xây dựng tỉnh thành phố theo từng khu vực.

2. Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội

- Tổng Hội XDVN chủ động đề xuất phối hợp tham gia biên soạn, phản biện các dự thảo Luật, Nghị định, các văn bản pháp quy, các chương trình, dự án lớn của các Bộ, Ngành TW, các Ủy ban của Quốc Hội đề xuất có liên quan đến công tác xây dựng, trong đó tập trung vào đề án đổi mới cơ chế đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước và các cơ chế chính sách liên quan đến quy hoạch, kế hoạch và quản lý nhà ở đô thị và nông thôn. Trước mắt tập trung vào dự án sửa đổi bổ sung *Luật Xây dựng*, *Luật Đấu thầu*, dự thảo *Luật Đô thị*.

- Lập chương trình phối hợp công tác hàng năm giữa Tổng Hội XDVN và Bộ Xây dựng, trên cơ sở chương trình, Tổng Hội XDVN sẽ chủ động lập kế hoạch phối hợp cùng tham gia ngay từ khâu lập đề cương đề án *Chương trình xây dựng văn bản pháp quy liên quan đến xây dựng* mà Bộ Xây dựng chủ trì để triển khai một cách cụ thể, hiệu quả.

- Các Hội thành viên triển khai công tác tư vấn phản biện những vấn đề liên quan đến chuyên ngành và địa phương mình.

Tổng Hội XDVN sẽ giới thiệu các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia một số Ban soạn thảo quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. Tiến tới triển khai các công tác tư vấn phản biện bằng việc ký kết các hợp đồng tư vấn phản biện theo quy định của pháp luật.

3. Công tác tổ chức hội thảo

Đoàn Chủ tịch Tổng Hội XDVN trong năm 2013 dự kiến tổ chức Hội thảo với chủ đề *“Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thực hiện quy hoạch đô thị”* và một chủ đề liên quan đến quy hoạch của thủ đô Hà Nội (chống ngập lụt, quy hoạch trung tâm chính trị hành chính, lễ hội thủ đô,...).

Với những vấn đề có tính khoa học liên quan đến ngành xây dựng, Tổng Hội sẽ lập danh mục, chuyên đề, phổ biến kiến thức giúp các Hội Xây dựng tỉnh, thành phố. Với những vấn đề có tính thời sự, Lãnh đạo Tổng Hội sẽ giao cho các Ban chuyên môn của Tổng Hội chuẩn bị để tổ chức tọa đàm. Với những vấn đề có tính chuyên ngành sâu, sẽ do các Hội chuyên ngành chủ trì triển khai.

4. Công tác nghiên cứu khoa học & phổ biến kiến thức

- Hoàn thành tốt các đề tài NCKH và các dự án tiêu chuẩn xây dựng trong chương trình năm 2011, 2012, để nghiệm thu đúng tiến độ và chất lượng theo mục tiêu đề ra.

- Trong năm 2013, Tổng Hội XDVN, các Hội thành viên chủ động nghiên cứu trước để có thể đăng ký kịp thời hoặc đấu thầu các đề tài NCKH đúng tiến độ, đúng yêu cầu mục tiêu để có thể lọt vào danh sách chương trình NCKH hàng năm theo kênh của Liên hiệp Hội Việt Nam, Bộ Xây dựng,...

- Tăng cường và củng cố vai trò của Hội đồng Khoa học Công nghệ của Tổng Hội để hoạt động thường xuyên, chủ động với những vấn đề của thực tiễn sản xuất.

- Tổng Hội XDVN, các Hội thành viên phối hợp mở các lớp đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức cho các hội viên có yêu cầu. Phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam để thực hiện 3 lớp đào tạo ngắn hạn trong chương trình phổ biến kiến thức. Triển khai việc cấp chứng chỉ đào tạo, hành nghề cá nhân để động viên người tham gia lớp học.

- Làm việc với Bộ Xây dựng nghiên cứu tiến tới chuyển một số dịch vụ công (tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, cấp chứng chỉ hành nghề,...) cho các Hội nghề nghiệp, trong đó có Tổng Hội XDVN.

5. Công tác thông tin

- Tiếp tục duy trì tạp chí *Người Xây dựng*. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trang website của Tổng Hội. để cung cấp nhanh, chính xác các thông tin hoạt động của

Tổng Hội và những thông tin của ngành xây dựng theo sát công tác nhiệm vụ của Tổng Hội,

- Các trang website của các Hội thành viên cần được naamg cấp để nội dung các trang website phong phú, cập nhật tin tức mới kịp thời.

- Tham mưu cho lãnh đạo Tổng Hội bảo trợ các triển lãm trong nước liên quan đến ngành xây dựng

6. Công tác đối ngoại

Tăng cường quan hệ với các Hội Xây dựng nước ngoài đã phát triển mối quan hệ với các nước khác. Tìm nguồn tài trợ của nước ngoài để xây dựng một số dự án cho Tổng Hội.

Các Hội chuyên ngành tích cực hợp tác về mặt chuyên ngành với các Hội nghề nghiệp nước ngoài và tích cực tham gia các Hội nghề nghiệp quốc tế.